



ที่ปรึกษา
 คุณยุทธนา เจียมตระการ
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 คุณจตุรงค์ วรวิทย์สุวรรณ
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 เรียบเรียงโดย:
 อณิมา จันทนะเสวี IRPC PLC.



ทำความรู้จักกับ QE 3

QE หรือ Quantitative Easing หรือเรียกอีกอย่างว่ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ คือ นโยบายทางการเงิน โดยจะเป็นการนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2551-2553 ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2553-มิถุนายน 2554 โดยรัฐบาลจะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน และจะให้สถาบันทางการเงิน ปลดปล่อยให้ภาคเอกชนต่อไป เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนในประเทศมีการใช้จ่ายมากขึ้น โดยปกติ ก่อนที่จะนำ QE มักจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงก่อน แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงใช้มาตรการ QE ซึ่งการประกาศใช้ มาตรการ QE นั้น อาจเป็นข่าวดีหรือไม่ดีก็ได้ เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะเงินเฟ้อและเงินอาจไหลเข้าสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า



สำหรับการใช้มาตรการ QE นั้น โดยปกติจะต้องทำการกู้เงินมาจากที่ใดที่หนึ่ง เช่น International Monetary Fund (IMF) สำหรับสหรัฐฯจะใช้การพิมพ์แบงค์ ขึ้นมาเอง ซึ่งเมื่อมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบ ก็จะทำให้ดอกเบี้ยพันธบัตรลดลง และทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วย นอกจากนี้แล้ว อาจเกิดภาวะเงินเฟ้อ ได้อีกด้วย การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ ก็น่าจะดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทย เพราะ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ดังนั้น การส่งออกของไทยน่าจะปรับตัวได้ดีตามไปด้วย เนื่องจาก ของซื้อขายราคาจะถูกลง และพอมีการส่งออกก็ทำให้ สหรัฐมีกำไรมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และฟื้นตัวได้ในที่สุด



อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้ The Federal Reserve (FED) ออกมาตรการ QE โดยเฉพาะ QE 3 นั้น มีดังนี้คือ

1. เพื่อลดเงินเฟ้อให้อยู่ระดับต่ำ
2. ลดผลกระทบจากการเข้ามากู้เงินในระบบของภาครัฐ
3. กดดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้มีการซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น



4. ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และ
5. สร้างความมั่งคั่งให้นักลงทุนหุ้นและบอนด์เพื่อรักษาการบริโภค

โดยเชื่อว่า QE 3 จะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึงเดือน พ.ย. เพราะ FED ต้องการให้การบริโภคกลับมาก่อนเทศกาลคริสต์มาสเนื่องจากถ้าเข้าปี 2556 มาตรการลดภาษีหมดอายุลง การกระตุ้นเศรษฐกิจอาจต้องใช้เงินมากกว่าในขณะนี้ ดังนั้น นักวิเคราะห์มองว่า FED น่าจะเผชิญกับทางเลือกนโยบายการเงินที่จำกัดมากขึ้น หลังจากการประกาศ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินในรอบนี้ และต้องพยายามกดให้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ คนจับจ่ายในภาคอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้น

นอกจากประเด็นเรื่องดอกเบี้ยแล้ว คาดว่าสหรัฐฯยังต้องเผชิญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไปอีก 3-5 ปี ข้างหน้า ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศแถบยุโรปและเอเชียไม่มากนัก โดยยังคงต้องจับตาดูการจ้างงานภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ในระยะอันใกล้นี้ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาตลาดแรงงานได้เพียงใดหลังจากอัตราการว่างงานของสหรัฐอยู่ในระดับที่สูงกว่า 8% มานับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

